



ฉบับที่ 67/2566

วันที่ 4 เมษายน 2566

คลังเตือนมิฉฉาชีพหลอกล่ได้รับสิทธิพิเศษจากกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังตรวจสอบพบมิฉฉาชีพหลอกลวงประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ LINE แอปอ้างว่าได้รับเอกสารสิทธิพิเศษจากกระทรวงการคลัง ซึ่งลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ออกใบหัวจ่ายพิเศษให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ถือครองในหัวจ่ายเงินพิเศษ สามารถกระจ่ายเงินในรูปแบบพิเศษได้ โดยสามารถกระจ่ายได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจำนวนราย และในการกระจ่ายต่อในรูปแบบต่าง ๆ

กระทรวงการคลังขอยืนยันว่าไม่มีการมอบสิทธิใด ๆ ให้แก่บุคคลในการกระจ่ายเงินในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูล ภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงการคลัง ไม่เคยดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องหัวจ่ายเงินพิเศษ เรื่องนี้ถือเป็นการหลอกลวงประชาชนอย่างแน่นอน ขอประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ ทั้งนี้ การลงทุนหลอกลวงลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว และที่ผ่านมาผู้หลงเชื่อไม่เคยมีใครได้รับประโยชน์ที่กล่าวอ้าง หรือหากได้รับก็เป็นการหลอกล่อให้เหยื่อตายใจ เพื่อลงทุนเพิ่มกับมิฉฉาชีพ

ขณะนี้ กระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับมิฉฉาชีพผู้กระทำผิด และขอให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อและผู้ที่ได้รับผลกระทบได้โปรดรวบรวมหลักฐาน และแจ้งความเอาผิดเครือข่ายดังกล่าวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเอาผิดมิฉฉาชีพดังกล่าวต่อไป ดังนั้น ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อ หนึ่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลังที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ <http://www.mof.go.th> หรือเพจ Facebook “กระทรวงการคลัง”



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

ใบหัวจ่ายพิเศษ

ออกให้กับ

นายศรีศักดิ์ เพ็ชรแสง ๓ ๖๐๐๓ ๐๐๕๙ ๖๖๑

เพื่อรับทราบว่า บุคคลดังกล่าว ได้เป็นผู้ออกครองใบหัวจ่ายพิเศษ ภายใต้หัวโครงการโดยสามารถ
กระจ่ายเงินในรูปแบบพิเศษได้ โดยสามารถกระจ่ายได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จำนวนรายจ่าย จำนวนเงิน และในการกระจ่าย
ต่อในรูปแบบต่างๆ ได้รับเอกสิทธิ์เป็นการพิเศษ เนื่องจากการเงินที่กระจ่ายต่อนี้ จะมีข้อจำกัดหลายด้านและ
จำเป็นที่จะต้องมีปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ตามระเบียบว่าด้วยการเงินในประเทศ เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงินเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ใตกฎ ถูกต้อง จึงได้ออกใบหัวจ่ายพิเศษให้กับรายดังกล่าวนี้ ซึ่งได้ดำเนินการเสียภาษี ๑๓ หลัก
เข้าไปยังฐานข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีผลให้บุคคลรายดังกล่าวสามารถกระจ่ายเงินใน
รูปแบบพิเศษได้

(นายทพญญา จินวิจิตรเมธ)
ปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทรศัพท์ ๐๒-๑๒๖-๕๘๐๐
โทรสาร ๐๒-๒๓๓-๘๙๐๘

เอกสารปลอมหาออกแล้วประชาชน